

บทคัดย่อ

เรื่อง แนวทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ

ลักษณะวิชา การเศรษฐกิจ

ผู้วิจัย นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์

หลักสูตร ปรอ.

รุ่นที่ 24

สถานการณ์การลงทุนธุรกิจของไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญ โดยจากเดิมเป็นเพียงการอนุญาตให้ภาคธุรกิจไปจัดตั้งบริษัทสาขาในต่างประเทศ ไปสู่ นโยบายการส่งเสริมภาคธุรกิจให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจจีนและหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศผู้นำเข้า ทั้งยังได้ขยายไปสู่ระบบการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น การจัดตั้งสถาบันสนับสนุนการบริการและยกระดับกลไกสำหรับการประสานงานการลงทุนระหว่างประเทศและการจัดการความเสถียรระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปยังนโยบายก้าวออกทั้งในตลาดระดับโลกและตลาดภายในประเทศ ประเทศปัจจัยที่เป็นเครื่องผลักดันการดำเนินนโยบายก้าวออกไป รัฐบาลจีนได้วางกลยุทธ์ให้หันนโยบายก้าวออกไป เป็นเครื่องมือในการขยายการลงทุนในต่างประเทศของภาคธุรกิจจีน ซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินนโยบาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากในระยะหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทของจีนได้เข้าสู่ช่วงของการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาการเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีใช้ทวีคูณมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงส่งเสริมให้ภาคธุรกิจจีนออกไปตั้งโรงงานผลิตหรือไปลงทุนในประเทศผู้นำเข้า เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งกับประเทศผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ตลอดจนเพื่อขยายตลาดสินค้าจีนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงภายในประเทศได้

ปัญหาและอุปสรรคของการลงทุนธุรกิจของไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน การสนับสนุนข้อมูลเชิงเศรษฐกิจมหภาคให้แก่ภาคธุรกิจเพื่อเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจโดยการจัดทำเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในระดับรายประเทศและรายอุตสาหกรรม และการจัดทำฐานข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบและโอกาสในการลงทุนในประเทศต่าง ๆ แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน การอำนวยความสะดวกทางการเงินทั้งในด้านของการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและการสนับสนุนทางการเงิน โดยภาครัฐได้ผ่อนคลายนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศและเริ่มดำเนินนโยบายสนับสนุนทางการเงินให้แก่ภาคธุรกิจของจีนเพื่อไปดำเนินกิจการในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ขอบเขตที่อนุญาตสำหรับนักลงทุนต่างชาติขอบเขตการส่งเสริม หรืออนุญาต หรือจำกัด หรือห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุนในกิจการใด ๆ หรือประเภทใด ๆ ของจีนนั้น ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา นโยบาย และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญ รวมถึงรูปแบบการลงทุน วิธีการลงทุน และขบวนการตรวจสอบและอนุมัติ ตลอดจนขบวนการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสมากยิ่งขึ้น